



## Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người: Người thứ nhất: Ysa con trai của Maryam. Người thứ hai: Người bạn của Juraij. Juraij là người đàn ông mộ đạo, anh ta đã dựng lên một đền thờ và ngày ngày chuyên tâm hành đạo thờ phượng Allah trong đó. Trong một lần, lúc anh ta đang dâng lễ nguyện Salah thì mẹ anh ta đến và gọi: này Juraij, anh ta nói: 'Ôi Thượng Đế, mẹ của tôi và lễ nguyện Salah của tôi', thế là anh ta vẫn tiếp tục lễ nguyện Salah của mình, thấy vậy mẹ anh ta quay đi; vào ngày hôm sau lúc anh ta đang dâng lễ nguyện Salah thì mẹ anh ta lại đến và gọi: này Juraij, anh ta nói: 'Ôi Thượng Đế, mẹ của tôi và lễ nguyện Salah của tôi' và anh ta vẫn tiếp tục lễ nguyện Salah của mình; và vào ngày hôm sau nữa, trong lúc anh ta đang lễ nguyện Salah thì mẹ anh ta cũng lại đến và gọi: này Juraij, anh ta nói: 'Ôi Thượng Đế, mẹ của tôi và lễ nguyện Salah của tôi' và anh ta vẫn tiếp tục lễ nguyện Salah của mình; thế là mẹ anh ta nói: "Lạy Allah, xin Ngài đừng để nó chết đi cho đến khi nó ngấm nhìn gương mặt của những phụ nữ mại dâm". Vậy là người dân Israel đều biết đến Juraij và sự mộ đạo của anh ta. Có một phụ hành nghề bán dâm có diện mạo xinh đẹp, cô ta nói: nếu các người muốn thử thách anh ta thì để tôi phơi bày thân thể cám dỗ anh ta, nhưng anh ta đã không thèm quay sang nhìn cô ta, sau đó cô ta đến chỗ của một người chăn cừu gần đền thờ của anh ta, cô ta quyến rũ người chăn cừu đó và y đã không cưỡng lại được, thế là cô ta mang thai rồi hạ sinh và bảo: đây là đứa con của Juraij. Vậy là người dân đến đập phá cái đền thờ của anh ta và đánh đập anh ta. Anh ta nói: có chuyện gì sao các người lại đánh tôi? họ nói: mấy đã quan hệ với người phụ nữ mại dâm này và làm cho cô ta mang thai và có con. Anh ta nói: đứa bé đâu? Họ mang đứa bé đến cho anh ta, anh ta nói: hãy để tôi dâng lễ nguyện Salah. Kể nguyện Salah xong, anh ta tiến lại đứa bé lấy tay ấn nhẹ vào bụng của nó và nói: này bé, ai là cha của bé? Đứa bé liền trả lời: người chăn cừu. Thế là người dân tiến đến Juraij và hôn anh ta, xin anh ta tha thứ, họ nói: chúng tôi sẽ dựng lại cho anh ngôi đền thờ bằng vàng. Anh ta nói: không, hãy dựng lại cho tôi bằng đất như cũ. Và họ đã dựng lại cho y ngôi đền như cũ. Người thứ ba: Một đứa bé đang bú mẹ thì có một người đàn ông giàu có và quyền uy cưỡi trên con vật đi ngang qua. Người mẹ cầu nguyện Allah nói: lạy Allah, xin Ngài phù hộ con tôi giống người này. Đứa bé liền rời núm vú và nhìn người đàn ông giàu có kia rồi nói: lạy Allah, xin Ngài đừng để bé tôi giống như người đàn ông này rồi nó quay trở lại tiếp tục bú vú mẹ của nó. Rồi có một đám người đánh một người nữ nô lệ và nói: đồ zina, đồ ăn cắp, còn người nữ nô lệ thì bảo: "Hasmunollo-h wa ni'mal wakeel". Người mẹ cầu nguyện: lạy Allah, xin Ngài đừng để con bé tôi giống như cô ta. Đứa bé rời núm vú và nhìn người nữ nô lệ kia và nói: lạy Allah, xin Ngài phù hộ bé tôi giống như cô ta. Người mẹ bảo đứa bé: khi thấy người đàn ông giàu có quý phái đi ngang qua, mẹ nói: lạy Allah, cầu xin Ngài phù hộ con tôi giống như người đàn ông đó; nhưng con lại nói: lạy Allah xin Ngài đừng để bé tôi giống như người đàn ông kia; rồi khi thấy người nữ nô lệ bị

nhóm người đánh và họ nói: người ăn cắp, người zina thì mẹ nói: lạy Allah cầu xin Ngài đừng để con của bề tôi giống như cô ta, nhưng con lại nói: lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi giống như cô ta. Đứa bé nói: bởi vì người đàn ông kia là kẻ cường hào ác bá nên con cầu xin Allah đừng để con giống như ông ta; còn nhóm người kia cho rằng nữ nô lệ kia làm chuyện zina và ăn cắp nhưng cô ta đã không làm nên con cầu xin Allah hãy phù hộ cho con giống như người phụ nữ kia}.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: {Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người} có nghĩa là ba đứa bé biết nói chuyện ngày từ lúc còn sơ sinh. Đứa bé thứ nhất chính là Nabi Ysa con trai của Maryam, và đây là một trong các dấu hiệu của Allah, Đấng Tối Cao, quả Người đã nói chuyện khi hãy còn nằm nôi. Đứa bé thứ hai là người bạn của Juraij. Juraij là người đàn ông ngoan đạo, Allah đã giải oan cho ông từ sự vụ khống như một niềm vinh dự dành cho ông, Ngài đã cho đứa bé sơ sinh biết nói chuyện để giải oan cho ông. Và câu chuyện được Thiên Sứ kể rằng Juraij đã dựng lên một đền thờ và ngày ngày chuyên tâm hành đạo thờ phượng Allah trong đó. Trong một lần, lúc anh ta đang dâng lễ nguyện Salah thì mẹ anh ta đến và gọi: này Juraij. Anh ta đã do dự giữa việc nên tiếp tục duy trì lễ nguyện Salah hay đáp lại lời hô gọi của mẹ mình nhưng rồi anh ta vẫn tiếp tục lễ nguyện Salah của mình, thấy vậy mẹ anh ta quay đi. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, thế là mẹ anh ta giận nên đã cầu xin Allah, nói: "Lạy Allah, xin Ngài đừng để nó chết đi cho đến khi nó ngắm nhìn gương mặt của những phụ nữ mại dâm". Vậy là người dân Israel đều biết đến Juraij và sự mộ đạo của anh ta. Có một phụ hành nghề bán dâm có diện mạo xinh đẹp, cô ta nói: nếu các người muốn thử thách anh ta thì để tôi phơi bày thân thể cám dỗ anh ta, nhưng anh ta đã không thèm quay sang nhìn cô ta, sau đó cô ta đến chỗ của một người chần cừ gần đền thờ của anh ta, cô ta quyến rũ người chần cừ đó và y đã không cưỡng lại được, thế là cô ta mang thai rồi hạ sinh và bảo: đây là đứa con của Juraij. Vậy là người dân đến đập phá cái đền thờ của anh ta và đánh đập anh ta. Anh ta nói: có chuyện gì sao các người lại đánh tôi? Họ nói: mày đã quan hệ với người phụ nữ mại dâm này và làm cho cô ta mang thai và có con. Anh ta nói: đứa bé đâu? Họ mang đứa bé đến cho anh ta, anh ta nói: hãy để tôi dâng lễ nguyện Salah. Kể nguyện Salah xong, anh ta tiến lại đứa bé lấy tay ấn nhẹ vào bụng của nó và nói: này bé, ai là cha của bé? Đứa bé liền trả lời: người chần cừ. Thế là người dân tiến đến Juraij và hôn anh ta, xin anh ta tha thứ, họ nói: chúng tôi sẽ dựng lại cho anh ngôi đền thờ bằng vàng. Anh ta nói: không, hãy dựng lại cho tôi bằng đất như cũ. Và họ đã dựng lại cho y ngôi đền như cũ. Đứa bé thứ ba là đứa bé đang bú vú mẹ, khi một người đàn ông giàu có đi ngang qua thì người mẹ xin Allah phù hộ cho con mình giống như người đàn ông giàu có kia nhưng nó lại xin Allah đừng để nó giống như người đàn ông kia; rồi khi thấy một nhóm người đánh đập một nữ nô lệ đồng thời luôn miệng buộc tội cô ta zina và trộm cắp còn cô gái thì cứ luôn miệng nói "Hasmunollo-h wa ni'mal wakeel" có nghĩa là "Allah đủ giúp tôi, tôi phó thác cho Ngài" thì người mẹ cầu xin Allah phù hộ cho đứa con của mình đừng giống người nữ kia nhưng đứa bé, nó lại cầu xin Allah phù hộ nó giống như người nữ kia. Rồi khi người mẹ hỏi lý do tại sao thì đứa bé nói bởi vì người đàn ông giàu có kia là kẻ cường hào ác bá còn người phụ nữ nô lệ là người phụ nữ có đức tin và trong sạch.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

